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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕ 

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ผู้มาประชุม 
๑. ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกร ี ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศ.เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร นายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๔. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๕. รศ.ว่าที่ร้อยตรีสกล       แก้วศิริ  ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ   

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๖. ศ.ดร.ณรงค์  ป้ันน่ิม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. นายปริญญา  ปานทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๒. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๓. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๔. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคณุวุฒิ 
๑๕. ผศ.ดร.ธรรมกิตต์ิ ธรรมโม รองอธิการบดี  

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๖. รศ.ประสิทธ์ิ กิจจนศิร ิ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๗. ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๘. ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๙. ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๐. ผศ.สมบัติ สิงฆราช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๑. ผศ.สัญญา สะสอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๒. ผศ.สารุ่ง  ตันตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๓. นายถนัด                   บุญชัย รองอธิการบดี  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ 



๒ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๒๔. นางทองอยู่ อานนทวิลาศ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๒๕. นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
๒. รศ.ดร.อานนท์  เที่ยงตรง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี 
๓. รศ.ดร.นคร ณ ลําปาง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี 
๔. ผศ.กมล รักสวน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี 
๕. ศ.เกียรติคุณ สวัุฒก์ นิยมค้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
๖. นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๗. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๘. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๙. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๑๐. นายณัฐวัฒน์ โรจนวุฒิธรรม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๑๑. นายอุดมศักด์ิ ปัญญาอินทร ์ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
๑๒. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย นิติกรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
๑๓. ผศ.สุมิตรา ศรีชูชาติ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล 
๑๔. รศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๕. รศ.กาญจนา สิริกุลรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
๑๖. ผศ.เย่ียมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๗. ผศ.สุกัญญา คํานวนสกุณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๘. ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๙. ผศ.สุชานาฏ สติานุรักษ์ ผู้อํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๒๐. ผศ.กัลยา หงษาวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๒๑. ดร.นิตยา สงวนงาม ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
  



๓ 
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ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 
 ๑.๑   เรื่องแจ้งของประธานท่ีประชุม  
 
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เน่ืองจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งน้ี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี จะรายงานผลการดําเนินงาน 
ต่อสภามหาวิทยาลัย ดังน้ัน จึงได้เรียนเชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี ที่ปรึกษาสภา-
มหาวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ว่าที่อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมในครั้งน้ีด้วย 
เพ่ือที่จะได้ช่วยมองมหาวิทยาลัยและผลักดันให้ก้าวไปข้างหน้าต่อไป 
 

๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 
 
 - ไม่ม ี-  

 
 ๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
 - ไม่ม ี-  

 
ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 
 - ไม่ม ี- 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสบืเนื่อง 
 
 - ไม่ม ี- 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 ๔.๑ พิจารณาเรื่องนโยบายหรือระดมความคิด 
 
  ๔.๑.๑ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนง่คณบดี 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดีพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ นําเสนอที่ประชุมว่า คณะกรรมการฯ  
ได้ปฏิบัติงานมาจนครบวาระการดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และได้จัดทํารายงานฉบับ
สมบูรณ์แล้ว จึงขอนําเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ตลอด ๓ ปี ไว้ใช้ประโยชน์ในการติดตามงานของ 



๔ 
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สภามหาวิทยาลัย และใช้ในการปรับปรุงงานของคณะวิชาที่เก่ียวข้อง และมหาวิทยาลัยต่อไป รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๔.๑.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
๑. คณะกรรมการประเมินชุดก่อนน้ีเคยพบปัญหาเก่ียวกับอัตราการออกกลางคัน (Drop out) 

สูงมาต้ังแต่สี่ปีก่อน ซึ่งพบว่าประเด็นที่ ๑ คือการให้โอกาสคนเข้ามาศึกษาต่อโดยไม่เน้นตัวป้อน (Input) 
แต่จะเน้นตรงกระบวนการ (Process) ประเด็นที่ ๒ คือผู้เข้ามาส่วนใหญ่จะมาเดินเรียนเพ่ือปีหน้าจะ 
Entrance ใหม่  

๒. งานทะเบียนควรศึกษาข้อมูลแต่ละรุ่น การ Drop out เป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าหากพิจารณาจาก
ตัวเลขท่ีได้มาแล้วค่อนข้างสูง มหาวิทยาลัยจึงควรหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร จําเป็นต้องแก้ไขหรือไม่ เรื่องของ
การให้โอกาสเป็นเรื่องที่ดี แต่คงต้องดูว่า Drop out สูงขนาดนี้ จะแก้ไขได้หรือไม่ การทําวิจัยสถาบันจะช่วยได้ 

๓. การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้นักศึกษา
จากรอบนอก สิ่งที่พบคือเด็ก Drop out จากสาเหตุ ความยากจนเป็นส่วนใหญ่ จากการท่ีรับเด็กรอบนอกมาก 
เช่ือว่านักศึกษาร้อยละ ๘๐ เป็นเด็กที่ค่อนข้างยากจน มาจากต่างจังหวัด ต่างอําเภอ หากถามว่าเรื่องน้ีจะหาทาง
แก้ไขอย่างไร ทุกวันน้ีมีทุน กยศ. ก็ยังไม่พอเพียงกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เน่ืองจากนักศึกษาต้องจ่ายค่าเช่าบ้าน หรือ
ค่าเช่าหอพัก และมีข้อจํากัดอีกมาก   

๔. ไม่สามารถให้ข้อเสนอในรายละเอียดได้ แต่ประเด็นสําคัญคือการให้ความเห็นโดยไม่รู้จริง  
ใช้แต่การประมาณการ คิดว่าอย่างน้ันอย่างน้ี ดังน้ัน จึงต้องทําวิจัยสถาบัน ต้องยอมลงทุนในสิ่งน้ี ไม่เช่นน้ัน 
ก็จะคาดเดาไปแบบน้ีเรื่อย ๆ แล้วก็ทดลองโดยที่ไม่ได้แก้ไขสาเหตุที่แท้จริง ซึ่งจากการประเมินมหาวิทยาลัยเอกชน
ในกรุงเทพฯ ตัวป้อนส่วนใหญ่ก็เหลือจากมหาวิทยาลัยของรัฐ แต่เมื่อเด็กที่สําเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต  
ปรากฏว่าเป็นบัณฑิตที่ตลาดต้องการมากกว่าบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยของรัฐ ประเด็นน้ีน่าสนใจมาก 
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเหล่าน้ีมีวิธีการท่ีจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้เร็ว ดี และมีประสิทธิภาพ หากมหาวิทยาลัย
ลงทุนเรื่องน้ีน่าจะเกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยอย่างย่ิง 

๕. มหาวิทยาลัยควรแต่งต้ังคณะทํางานพิจารณาเรื่องน้ีอย่างจริงจัง ไม่ควรทําให้ปัญหาในอดีต 
มาเป็นปัญหาในปัจจุบันอีกต่อไป คณะกรรมการชุดน้ีต้องวิเคราะห์ข้อเสนอแนะทั้งหมดและแนวทางแก้ไข  
แล้วนําไปแก้ไขปัญหา  ในบางส่วนมหาวิทยาลัยอาจจะแก้ไขได้ บางส่วนให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเหลือ 
ปัญหามีอยู่ประมาณ ๔ – ๕ ประเด็น ที่เกิดจากการประเมินด้านวิชาการ ด้านการบริหาร ด้านงบประมาณ 
ด้านอาคารสถานที่ และด้านบุคลากร บางเรื่องเป็นปัญหาที่อธิการบดีแก้ไขได้ การ Drop out ของนักศึกษา
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและเรื้อรัง อาจจะแก้ไขโดยการมีคลินิกสําหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่อง
ทุนการศึกษา เรื่องการช่วยเหลือเด็ก เป็นต้น การนําผลเสนอแนะของการปรับปรุงแก้ไขใหม่ที่เกิดขึ้นจากคณะ
กรรมการฯ จะเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป ซึ่งอธิการบดีคนใหม่จะมีเวลาอีกอย่างน้อย ๔ ปี 
เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และนําข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปปรับปรุง เพ่ือให้การบริหารของมหาวิทยาลัย 
มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

๖. บางเรื่องเป็นการศึกษาไม่ละเอียดหรือไม่ ราชภัฏเชียงใหม่มีกลุ่มนักศึกษาที่แตกต่างกัน
ค่อนข้างมาก ซึ่งต้องพิจารณาเฉพาะกลุ่ม ต้องจัดให้เหมาะสมสําหรับแต่ละกลุ่ม มีหลายประการมาก มากกว่า
มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ ซึ่งทุกกลุ่มสามารถท่ีจะทําให้ดีและเป็นที่ต้องการของผู้ใช้ได้ ปัญหาในปัจจุบัน 
คือหลายแห่งไม่ยอมรับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้องแก้ไขให้ได้ เพราะคุณภาพบัณฑิตไม่ได้แย่
ขนาดน้ันทุกคน แต่การถัวเฉล่ียทั้งหมดจึงเป็นไปเช่นน้ัน ที่จริงมีกลุ่มที่ดีก็มีมาก วิธีที่แก้ไขง่ายที่สุดอาจต้อง



๕ 
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ผลิตบัณฑิตแยกกลุ่มหรือไม่ คือจัดกลุ่มของเด็กว่ากลุ่มไหนเป็นอย่างไร และมีกลุ่มเด็กช้ันนําออกไปทําช่ือเสียง
ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่วนเด็กที่คุณภาพไม่ถึงไม่ควรเข็นให้จบให้ได้ ต้องหาทางให้มีทางไปทางอ่ืน 
เพราะว่าจบไปแล้วทํางานไม่ได้ ซึ่งต้องแก้ไขเบ้ืองต้นให้ได้ก่อน  

๗. วันน้ีหากพิจารณาในภาพรวมของการศึกษา ประเทศไทยจัดอยู่ประมาณอันดับที่ ๓๐ ซึ่งเมื่อ
กล่าวถึงมิติของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ต้องไม่คิดแบบเดิม ต้องคิดในเรื่องการตลาดในมิติของการศึกษา  
ซึ่งอาจจะมี ๓ เรื่อง ที่ต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจน (๑) Demand side (๒) Supply side และ (๓) ทําให้ 
ครบองค์ประกอบ เพราะมีการประเมิน ในปัจจุบันต้องพิจารณาว่าบุคลากรท่ีต้องการใช้ผลผลิตเราเห็นเขามองเรา
เหมือนกับที่เราเห็นเรามองตัวเราเองหรือไม่ ทําอย่างไรที่จะทําให้อาจารย์มีแรงจูงใจที่จะทํางานวิจัย สรุปว่า  
ณ วันน้ีต้องใช้เทคนิคหลายประการ การเรียนการสอนต้องใช้สหวิทยาการ เพราะการทํางานในปัจจุบันต้องรอบรู้  

๘. ควรมีกระบวนวิชาที่มีวิชาสัมมนาปีที่ ๑ เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจว่าการศึกษา 
ในอุดมศึกษาเป็นอย่างไร เป้าหมายสุดท้ายการประกอบอาชีพเป็นอย่างไร และให้เห็นว่าในทางเลือกที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของเขาควรเป็นอย่างไร วิชาเหล่าน้ีควรจะสอนโดยอาจารย์อาวุโสที่มีประสบการณ์  

๙. เรื่องการให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มเวลา ซึ่งมีอยู่ในหนังสือ
แนวการจัดระบบจากหนังสือกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของกรมการฝึกหัดครู เป็นเรื่องที่ดีมาก 
ตอนแรกเป็นการศึกษาสังเกต การมีส่วนร่วม การทดลองสอนทดลองปฏิบัติ และการทดลองฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเต็มรูป ซึ่งถ้าหากทําในลักษณะน้ีค่อนข้างยากแต่เป็นเรื่องที่ดี หากทําได้จะดีมาก  

๑๐. ทําอย่างไรจะทําให้คณะครุศาสตร์เป็นหลักที่จะทําการฝึกครูในโรงเรียนต่าง ๆ ให้มีความสามารถ 
ในการท่ีจะพัฒนาวิชาหรือกระบวนวิชาได้ รวมไปถึงการพัฒนาเร่ืองของหลักสูตร เพราะในขณะน้ีความอิสระ
ในการพัฒนากระบวนวิชาไปอยู่ที่โรงเรียน ประมาณร้อยละ ๓๐ ถ้าหากทําได้จะเป็นเรื่องดี สําหรับคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มีหลายอย่างที่คณะน่าจะทําได้ และที่มีความสําคัญและน่าจะทําได้เน่ืองจากอยู่ในพ้ืนที่
ชลประทานทางด้านผลผลิต และฐานะของประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีฐานะดี หากสามารถจัดสัมมนาประจําปี
ระหว่างอาจารย์และผู้นําท้องถิ่น เกษตรกรในพ้ืนที่ที่ใกล้เคียงคณะ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 
โดยระบุประเด็นและปัญหาการเกษตรในพ้ืนที่ เช่น เทคโนโลยี การตลาด ถ้าหากทําได้จะเป็นการเรียนรู้
ร่วมกันในพ้ืนที่ ทั้งอาจารย์ นักศึกษา เกษตรกร ผู้นําท้องถิ่น ก็จะมีประสบการณ์  

๑๑. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ควรนําเรื่องศิลปวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ 21 
๒๑ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  

๑๒. คณะวิทยาการจัดการควรใช้ฐานความรู้ด้านการจัดการเข้าไปช่วยในการปรับปรุงและพัฒนา
วิชาการทางด้านการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การบริหารธุรกิจเกษตร การบริหารส่งเสริมการเกษตร 
ซึ่งเป็นภาระวิชาการใหม่ควรร่วมมือกับคณะที่เก่ียวข้อง  

๑๓. กรณีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ในขณะที่คณะกรรมการฯ ไปเย่ียมมีนักศึกษาประมาณ ๓๐๐ คน 
เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุ ประมาณร้อยละ ๙๐ และในกลุ่มน้ีมีความหลากหลายด้านความเช่ือ วัฒนธรรม แต่พบว่า
เด็กกลุ่มน้ีมีความรู้พ้ืนฐานต่ํา ก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัยควรจัดวิชาที่ปูพ้ืนฐานให้เข้าใจในเรื่องคณิตศาสตร์ ภาษา 
หรืออ่ืน ๆ ประมาณ ๓ เดือน น่าจะทําให้นักศึกษามีความมั่นใจที่จะเรียนในมหาวิทยาลัยได้  

๑๔. ศิลปวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นเรื่องที่สําคัญ คือต้องเข้าใจว่าปัจจุบันการจัด 
การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่เป็นการเตรียมนักศึกษาให้มีความชํานาญเป็นพิเศษในแต่ละ
สาขาวิชาเพ่ือออกไปประกอบอาชีพในขณะที่กระแสยุคโลกาภิวัฒน์ต้องการบัณฑิตที่สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นในหลายลักษณะทั่วโลก  
  



๖ 
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๑๕. มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอธิการบดีควรไปพิจารณาว่าอาจจะแต่งต้ังคณะทํางานขึ้นมาเพ่ือ
พิจารณาผลการประเมินและข้อเสนอแนะอะไรที่จะต้องนําไปดําเนินการต่อ คืออาจจะดําเนินการต่อหลายเรื่อง 
บางเรื่องเป็นงานประจํา สามารถดําเนินการและแก้ไขได้ แต่บางเรื่องเช่ือมโยงไปถึงเรื่องนโยบาย เช่น เรื่อง
ของการรับคนเข้ามาศึกษาต่อการสร้างความเป็นเลิศ สิ่งเหล่าน้ีต้องดูว่าเป็นกลุ่มไหนอย่างไรที่จะสร้างให้เป็น
มาตรฐานทั่วไป กลุ่มไหนจะสร้างเพ่ือความเป็นเลิศที่ต้องการให้ใช้อ้างอิง และต้องลงทุนทั้งเรื่องบุคลากร 
และเคร่ืองจักรต่าง ๆ การที่มหาวิทยาลัยจะเป็นที่อ้างอิงไม่ใช่กายภาพแต่เป็นเรื่องของปัญญา ต้องสร้างให้ได้ 
จึงต้องดูว่าอะไรจะทําเพ่ือชุมชน เพ่ือสังคม ตามพระราชบัญญัติที่กําหนด อะไรที่จะสร้างความเป็นเลิศให้เป็น 
ที่อ้างอิง ต่อไป และสามารถนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือช่วยกันพิจารณาได้ 
 
 มติที่ประชุม 
  รับทราบ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี รายละเอียด
ตามที่คณะกรรมการฯ นําเสนอ โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาเพ่ือดําเนินการให้เกิดประโยชน์สําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
  ๔.๑.๒ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ ประจําปี ๒๕๕๓ 
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.(กิตติมศักด์ิ) วรรณวดี ม้าลําพอง ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมกับคณะนําเสนอที่ประชุมว่า รายงาน
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปี ๒๕๕๔ เป็นรายงาน
ฉบับที่ ๓ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่สภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ได้แต่งต้ังให้คณะกรรมการฯ ชุดน้ี ปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นมา 

รายงานฉบับที่ ๓ น้ี นําเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้ง 
ยังเป็นการช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีหลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
และสามารถใช้ข้อเสนอแนะจากรายงานฉบับที่ ๓ น้ี เป็นข้อมูลเพ่ือพิจารณาสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา 
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นต่อไป นอกจากน้ี สําหรับอธิการบดีและคณะผู้บริหาร 
ก็จะสามารถนําผลการประเมินน้ีไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานได้ต่อไป เน่ืองด้วยจุดประสงค์สําคัญของ
การประเมินในครั้งน้ีเป็นการประเมินเพ่ือพัฒนามิใช่ประเมินเพ่ือการตัดสิน 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุวัฒก์  นิยมค้า  ให้ข้อสังเกตเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการผลิตและพัฒนาครู 
สู่ความเป็นเลิศ ดังน้ี 
 โครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ ถือว่าเป็นโครงการระดับชาติ โครงการน้ียังไม่มี 
ที่ไหนทําได้ แต่มหาวิทยาลัยแห่งน้ีเป็นแห่งแรกที่ริเริ่มทํา ซึ่งต้องขอช่ืนชมอธิการบดีที่มีความคิดที่จะจัดทํา
โครงการน้ี โครงการน้ีควรดําเนินการต่อไป ไม่ควรยกเลิกโครงการ แต่จะดําเนินการต่อไปอย่างไรน้ัน เป็นเรื่อง
ที่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีคนใหม่จะต้องดําเนินการ 
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 มีข้อสังเกตว่าโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ ดําเนินการได้ล่าช้ามาก จึงขอเรียกว่าเป็น
โครงการฉบับหอยทาก   ในส่วนของตะกร้อ ๔ ลูก มีคําชัดเจนว่าครูสู่ความเป็นเลิศจะต้องมีสุวิชาโณ สุสาสโณ 
สุปฏิปัณโน และ สุปชาโณ แต่ผู้ที่นํามาใส่ไว้เป็นปกเอกสารโครงการทําให้คนอ่ืนเข้าใจคลาดเคลื่อนเพราะไม่เป็นไป
ตามแนวคิดที่ผู้เขียนทําไว้ เพราะผมเป็นคนเขียนให้โดยเขียนเป็นระบบ แต่ทําออกมาไม่เป็นระบบ เป็นการบูรณาการ
โดยนําอะไรขึ้นก่อนหลังไม่ทราบ แล้วเมื่อนําไปใช้แล้วก็ไม่มีโอกาสให้ผู้เขียนได้อธิบายว่าเขียนเป็นภาษาบาลี
เพราะอะไร และหมายความว่าอย่างไร ซึ่งไม่มีใครถาม คําว่าคนดีคนเก่งหาคําพูดยากจึงได้หาคํามาใช้เพ่ือไปสู่
สี่คําน้ีขึ้นมา ซึ่งเร่ืองน้ีเป็นเรื่องที่ข้างในโครงการที่เขียนยาวมากเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะที่ ๑ ซึ่งจริง ๆ คือ 
การผลิตครูประถมศึกษาสู่ความเป็นเลิศเท่าน้ัน ไม่มีอย่างอ่ืน  
 ตอนหลังมีผลกระทบตามมามากมายว่าแผนแม่บทมีแล้วเอาไปทิ้งไว้ที่ไหน เน่ืองจากต้องขับเคล่ือน
ตามแผนแม่บทกันตลอด เดิมทําขึ้นมาตั้งใจเป็นโครงการแม่บทของครูทุกประเภททั้งการผลิตและพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ดีมาก เพราะปัจจุบันครูทุกประเภทมีปัญหา ไม่ใช่มีปัญหา
เฉพาะครูประถมศึกษา พอผลิตคนออกไปแล้วสังคมต่อว่าทั้งน้ัน ไม่มีใครว่าดี คือมีปัญหาหมด  

เมื่อทําโครงการเสร็จแล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะและ
ข้อสังเกตต่อมหาวิทยาลัย ๑๕ ประเด็น ซึ่งดูแล้วเป็นข้อเสนอแนะที่วิเศษท่ีสุด เช่น ข้อเสนอแนะที่ว่าวิธีการ
สอนและการบริหารโปรแกรมวิชาต่าง ๆ ทําอย่างไร ปรากฏว่าตอบไม่ได้ มีความคิดที่แตกแยกไม่เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน  อันน้ีเป็นปัญหา โดยเฉพาะครูของครูเป็นปัญหามากกว่านักศึกษา จะทําอย่างไร ครูของครู
เป็นครูต้นแบบได้หรือไม่ ถามว่าโรงเรียนสาธิตได้พัฒนาหรือไม่ ก็เป็นประเด็นปัญหา ทีน้ีพอมี ๑๕ ประเด็น
ขึ้นมา สภามหาวิทยาลัยก็มีคณะกรรมการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย โดยมีนายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ อุปนายก
สภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ เมื่อติดตามต่อมาเรื่อย ๆ ก็ไม่ได้ผล จึงรายงานผลต่อสสภามหาวิทยาลัย 
หลังจากน้ันมหาวิทยาลัยก็ให้คําตอบทั้ง ๑๕ ประเด็นพร้อมทั้งมีโครงการเปิดสอนสาขาวิชาการประถมศึกษา 
ดังน้ัน โครงการฉบับหอยทากก็ยังเป็นฉบับร่างอยู่ และใน ๑๑ ประเด็นที่จะสภามหาวิทยาลัยให้ปรับปรุงก็ได้
ให้ข้อเสนอแนะไว้ดีอีก แต่สภามหาวิทยาลัยให้ข้อสังเกตว่าควรมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการน้ีหลากหลาย
สาขาวิชามากกว่าที่จะให้สาขาวิชาใดวิชาหน่ึงสาขาเดียว แต่ปรากฏว่าส่วนย่อยไปบังคับส่วนใหญ่ให้หยุดไว้ 
หรือข้อเสนอแนะที่ว่ามหาวิทยาลัยควรเปรียบเทียบนักศึกษาในโครงการกับนักศึกษาปกติ แล้วจะทําอย่างไร 
ซึ่งเป็นคําถามที่ดีมาก ดังน้ัน หากจะการเปรียบเทียบว่าต่างกันอย่างไร ควรทําการวิจัยควบคู่กันไปด้วย 
ปรับปรุงไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งได้ผลที่ดีขึ้นมา หากจะทําอย่างน้ันได้  

ประการต่อมาถามว่าโครงการน้ีดําเนินการภายใต้หลักสูตรอะไร เพราะหลักสูตรเป็นตัวกําหนด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต ต้องมีหลักสูตรมาก่อน แต่ตอนนี้ไม่มีหลักสูตร แต่ได้ทําการทดลองไปแล้ว 
และอาจารย์อาวุโสกับอาจารย์ใหม่มีความเห็นไม่ลงรอยกันอีก น่ีก็เป็นปัญหา เปรียบเทียบครูเป็นเลิศกับไม่เป็น
เลิศต่างกันอย่างไร สามารถตอบได้หรือไม่ ยังหาไม่เจอ หรือว่าเรายังค้นไม่ถึง เอกสารรายงานผลโครงการน้ี 
คําถามทั้ง ๑๑ ประเด็นน้ี ยังไมได้รับคําตอบจนกระทั่งเด๋ียวน้ี หากท่านนําข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ทั้ง ๑๕ และ ๑๑ ประเด็นดังกล่าวมาระบุและตอบคําถามในน้ันให้ได้ แล้วไปปรับปรุงตามน้ัน จะวิเศษมาก ๆ  

จากการศึกษาเอกสารหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ หลักสูตร ๕ ปี วิชาเอกการ
ประถมศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เริ่มใช้เมื่อต้นปีการศึกษา เป็นเล่มที่ทุกคณะต้องทําของตนเอง 
เพราะว่าถูกบังคับโดย สกอ. ว่า ประเทศไทยต้องมีระดับ กฎเกณฑ์ มาตรฐานคุณวุฒระดับปริญญาตรี โท เอก 
ตามที่ชาติกําหนด บัดน้ี ชาติกําหนดแล้ว คือ TQF ได้กําหนดมาเสร็จแล้ว ทุกมหาวิทยาลัยต้องจัดทําให้เข้า
ตามน้ีให้ได้ หากไม่ได้ก็จะไม่ได้รับการรับรอง เมื่อทําได้ก็จะเป็นหลักสูตรเพ่ือรองรับมาตรฐาน TQF ระดับชาติ 
ไม่ใช่รองรับครูเป็นเลิศ ซึ่งคนละเร่ืองกัน ครูเป็นเลิศอาจหย่อนกว่า เท่ากับ หรือมากกว่าน้ีก็ได้ แต่หากทําได้
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ตามน้ีก็วิเศษอยู่แล้ว อันน้ีมีทั้งหมดที่ต้องเขียนในเล่มน้ีอยู่ ๗ เรื่อง ต้ังแต่กว้างไปหาแคบ ๗ เรื่องน้ีต้องตอบ
คําถามของ สกอ. ให้ได้ ว่าทําได้แล้วหรือไม่ เมื่อใด และต้องเป็นรูปธรรม และเมื่อเล่มน้ีไม่ได้ทําขึ้นเพ่ือรองรับ
ครูเป็นเลิศ แต่รองรับมาตรฐานของประเทศ ฉะน้ันเมื่อเราเอาเล่มน้ีบอกว่าเอามาเป็นหลักสูตรของครูเป็นเลิศ
มันก็ไม่ใช่ เพราะแนวคิด ปรัชญาต่าง ๆ ก็ไม่เหมือนกัน ซึ่ง ๒ อันน้ีอันทับซ้อนกันหรืออย่างไรและจะมีปัญหา
ตามมาหรือไม่ก็ไม่สามารถตอบได้  

ได้รับข้อมูลจากอาจารย์ประยูร อําไพพันธ์ ซึ่งเป็นอาจารย์อาวุโส ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เป็นกรรมการอํานวยการ และ กรรมการดําเนินการ ของโครงการน้ี ทําให้ทราบข้อมูลรายละเอียดของ 
โครงการเล่มหอยทาก แผนงานในองค์รวมและพันธกิจ และการเปิดหลักสูตรเอกประถมศึกษา มากขึ้น และ
พบว่าการที่จะเปิดหลักสูตรประถมศึกษาได้ต้องผ่านขึ้นตอนทั้งหมด ๕ ขั้นตอน จึงจะใช้ได้ แต่ที่ดําเนินการ
กระโดดข้ามจาก A ไป Z เลย จึงรับไม่ได้ เมื่อเริ่มต้นจากแผนใหญ่ (ซึ่งเป็นฉบับร่าง) เพราะเขาต้องการให้ฉบับ
ร่างไปสู่การวิพากษ์จากผู้เช่ียวชาญการฝึกหัดครูที่เป็นเลิศในประเทศไทย ว่าเล่มน้ีจะว่าอย่างไร จะปรับปรุง
แก้ไขอย่างไร จึงจะนําไปวิเคราะห์ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ แล้วจึงนําเสนอคณะกรรมการ
อํานวยการและจะได้ออกมาเป็นเล่มที่สวยงาม แล้วถึงจะเอาเข้าสภามหาวิทยาลัย แต่ที่ผ่านมามันไม่ผ่าน
กระบวนการดังกล่าว ผมเลยต้องมาช่วยพูดให้ เมื่อฉบับน้ีจะใช้เป็นธรรมนูญในการผลิตและพัฒนาครูก็จะต้อง
มีสาระสําคัญต่าง ๆ ครอบคลุมทุกประเด็นที่จะนําไปเป็นหลักในการผลิตครูอนุบาล ประถม มัธยม ปัญหาถูก
บรรจุอยู่ในแผนแม่บทหมดแล้ว น่ีเป็นธรรมนูญ ทุกคนต้องปฏิบัติตามแล้วถ้ามีปัญหาอะไรนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัย เล่มน้ีควรเป็นอย่างน้ัน ต่อไปหากทําอย่างน้ัน หน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกหน่วยก็จะได้รู้หน้าที่
ที่จะสนับสนุนเล่มน้ี แผนแม่บทน้ีจึงมีปัญหาอยู่เพราะต้องให้กองกลางออกคําสั่งทุกอย่าง  

อีกปัญหาหน่ึงคือเรื่องทดลองนําร่อง เป็นโครงการย่อยและเป็น subsetเมื่อยังไม่มีหลักสูตรเป็นของ
ตนเอง ต้องสร้างใหม่ แต่หากไม่สร้างต้องใช้หลักสูตร TQF ซึ่งต้องมีวิธีใช้เหมือนกัน และต้องมีวิธีแก้เหมือนกัน 
ต้องดัดแปลงให้ดี ต้องเพ่ิมเติมให้ดี มีได้ ไม่ใช่มีไม่ได้ ต่อไปหลักสูตร TQF ก็เฉพาะของเขาไป  

ดังน้ัน จึงขอเสนอให้มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยทบทวนโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ 
ทุกฉบับที่เก่ียวข้อง ไม่ใช่ยกเลิก และขอให้ทบทวนให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ จึงเห็นว่าโครงการน้ี 
เป็นความคิดที่ดีเลิศ แต่การที่จะนําโครงการน้ี ไปปฏิบัติน้ัน อยากให้เป็นต้นแบบ เพราะท่านอธิการบดีอยาก
ให้เป็นโครงการต้นแบบ ผมในฐานะที่เป็นกรรมการด้วยคนหนึ่ง ต้องขอบอกว่าคณะกรรมการอํานวยการ 
มีบทบาทน้อยเกินไปในการทําโครงการน้ี แล้ว อาจารย์ประยูร อําไพพันธ์ุ ก็มีความเป็นห่วงและคิดว่าจะมีผล
ตามมาหากไม่รบีแก้ไข แต่จะแก้ไขอย่างไรก็แล้วแต่สภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดใหม่  

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไม่สามารถจัดทํายุทธศาสตร์ที่แท้จริงได้ ไม่ใช่กําหนดว่าจะทํางาน

อย่างไร ที่ผ่านมากําหนดแบบว่าจะทํางานอย่างไร ซึ่งเป็นกระบวนการทั้งหมด ไม่ได้กําหนดว่าทําแล้วจะเกิด
อะไรข้ึน หรือให้ความสําคัญน้อยมาก มหาวิทยาลัยต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะสร้างอะไรให้เกิดขึ้นใน
มหาวิทยาลัย จะก่ีตัวก็ได้ แต่ทุกตัวต้องมีความชัดเจน และต้องมีกระบวนการท่ีสร้างขึ้นมาเพ่ือให้เกิด ไม่ใช่
เขียนเป้าหมายแล้วไม่มีวิธีการใด ๆ ต้องมีวิธีการที่ชัดเจน  

๒. มหาวิทยาลัยต้องจัดทํายุทธศาสตร์ ให้เป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจริง ๆ และสร้าง
กระบวนการท้ังหลาย กลยุทธ์ วิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือทําให้ได้ตามยุทธศาสตร์น้ันให้ชัดเจน มหาวิทยาลัย 
ในประเทศไทยต้องการมาก และต้องปรับบุคลากรภายในให้ได้คือการกระจายอํานาจ ขณะนี้ไปกําหนดวิธีการ



๙ 
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ทํางาน แล้วจะบอกว่าต้องให้คุณภาพดีด้วยเป็นไปไม่ได้ เพราะแต่ละคนทํางานไม่เหมือนกัน และเป้าหมาย 
ก็ไม่เหมือนกัน ควรให้ทุกคนคิดมาแต่มีเป้าหมายอย่างเดียวกันให้ได้  

๓. มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดจัดทํา common data set เพราะเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยทําให้ทราบว่า
มหาวิทยาลัยต้องการอะไรบ้าง ไม่ต้องการอะไรบ้าง อะไรที่เกินเลย เพราะเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย  

๔. อาจารย์ส่วนใหญ่ยังไม่เปลี่ยนวิธี ยังคงนําวิธีที่เคยเป็นนักศึกษามาใช้กับนักศึกษารุ่นใหม่  
แต่นักศึกษารุ่นใหม่ไม่เหมือนรุ่นเก่า เขาจะคิดแบบใหม่ ถ้าหากอาจารย์ไม่เปลี่ยนอาจารย์จะล้าหลังกว่าเขา 
และนักศึกษาจะไม่ได้เรียนรู้จากอาจารย์ อาจารย์ต้องเรียนให้ทัน อาจารย์/ครู เป็นแนะแนว จะต้องว่ิงตาม
นักศึกษาต้องเรียนให้ทันเขา 

๕. มหาวิทยาลัยควรนํารายงานผลการดําเนินงานไปพิจารณาแผนแม่บทอีกคร้ังหน่ึง และ 
นําข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาเพ่ือตอบคําถามให้ชัดเจน และเชิญผู้เช่ียวชาญในเร่ืองการ
ผลิตครูมาระดมความคิด และอาจทําหลักสูตรทางการทดลองพร้อมกันควบคู่กันไป โดยนํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เป็นหลัก หากทําอย่างน้ีเมื่อมีหลักสูตรทดลองแล้วขณะที่ทดลอง 
ต้องมีการเปรียบเทียบกับของที่อยู่ในหลักสูตรปกติว่าเป็นเลิศอย่างไร ตามท่ีเราต้องการหรือไม่ หากเราทําให้
ครอบคลุมทั้งหมด จะตอบคําถามได้ทั้งหมด 

๖. การบริหารจัดการโครงการนี้จะให้คณะครุศาสตร์รับผิดชอบอย่างเดียวคงไม่พอ ควรยกระดับ
โครงการน้ีให้เป็นการบริหารในระดับมหาวิทยาลัย อธิการบดีหรือรองอธิการบดีคนใดคนหนึ่งควรดูแล  
ที่ผ่านมาคณบดีมอบรองคณบดีหรืออาจารย์คนใดคนหน่ึงดูแล และผู้รับผิดชอบก็มีภาระงานสอนด้วย จึงทําให้
ไม่ค่อยมีเวลา ผู้ที่รับผิดชอบต้องทุ่มเทให้โครงการน้ีอย่างเดียว ไม่อย่างน้ันโครงการน้ีจะเดินต่อไปไม่ได้ เพราะ
ต้องใช้เงินลงทุนมาก 

๗. กรณีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ถึงแม้มหาวิทยาลัยจะทําครบทุก
หลักสูตรหรือไม่ครบก็ตาม หัวใจไม่ได้อยู่ตรงที่ทําหรือไม่ทํา หัวใจอยู่ที่การวัด เมื่อเด็กจบออกไปได้ผลตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้หรือไม่  

๘. กรณีเรื่องของภาษา ขณะนี้สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กําลังอยู่ระหว่าง
กระบวนการที่จะทําการทดสอบ โดยจะเริ่มจากภาษาอังกฤษก่อนสําหรับผู้จบปริญญาตรี โดยจะมีการสอบโดย
ข้อสอบมาตรฐาน ซึ่งข้อสอบมาตรฐานนี้สามารถเทียบเคียงได้กับยุโรปและอเมริกา คือหากผ่านเกณฑ์น้ี 
ก็สามารถยอมรับได้  

๙. เรื่องของอาเซียน ควรไปดูปฏิญญาหัวหิน ชะอํา ซึ่งกล่าวถึงเรื่องการศึกษาของอาเซียนไว้ใน 
๓ ประเด็นหลัก ๆ มีหัวข้อที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถนํามาทําต่อได้ในหลาย ๆ เรื่อง เช่น เรื่องงานวิจัย เรื่องการ
ประชุมวิชาการร่วมกัน เรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษามีอยู่ว่าตอนน้ีมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน
กลุ่ม  Asian University Network : AUN มีกระบวนการที่ น่าศึกษามาก  ของประเทศไทยมี  ๔  แห่ง  
ของทั้งหมด ๒๖ แห่ง ในมหาวิทยาลัยกลุ่มน้ีมีออนไลน์ระหว่างกัน ที่สามารถดูได้ว่ามหาวิทยาลัยใดเปิดสาขาใด 
วิชาอะไร ภาคเรียนใด และสามารถลงทะเบียนร่วมกันได้ โดยสามารถ print ออนไลน์ได้ ซึ่งน่าสนใจและน่า
ศึกษามาก และ AUN ฐานของประเทศไทยอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๑๐. มหาวิทยาลัยควรนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ โดยเฉพาะ (๑) เรื่องการผลิตครู 
สู่ความเป็นเลิศ และมีประโยชน์มากต่อมหาวิทยาลัย และเรื่องน้ีเป็นเรื่องนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
ที่สําคัญ (๒) เรื่องของภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว (๓) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ



๑๐ 
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สิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีสามารถเข้าไปปรับในแผนกลยุทธ์ที่จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือจะตอบนโยบาย
ทั้ง ๔ ข้อ ต่อไปได้ 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย รายละเอียด
ตามท่ีคณะกรรมการฯ นําเสนอ โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาเพ่ือดําเนินการให้เกิดประโยชน์สําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 

๔.๒ พิจารณาแต่งต้ัง 
 
 - ไม่ม ี-  

 
 ๔.๓ พิจารณาเรื่องการศึกษา 
 
 - ไม่ม ี-  

 
 ๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 
 
 - ไม่ม ี-  
 
 ๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงนิ 
 
  - ไมม่ ี-  
  
 ๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 
 - ไม่ม ี-  
 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง 
 
 - ไม่ม ี- 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 



๑๑ 
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